



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๔

ที่ รง ๐๔๐๓/ว ๐๗๗๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจความต้องการสมัครเข้าอบรมและทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล IC DL

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างกลุ่มกำลังคนคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) จำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ อบรมออนไลน์ผ่าน VDO Conference และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล IC DL ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๒๕ ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้สมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และสามารถเป็นกลุ่มกำลังคนคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอความกรุณาท่านพิจารณาแจ้งข้าราชการที่สนใจสมัครเข้าอบรมและทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล IC DL สมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการคัดเลือกและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พิจารณาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเลอพงษ์ แต่งเนียม)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

